



ประกาศสำนักทะเบียน

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้งานบัญชี Google ที่มีโดเมน @mut.ac.th แก่ใครครั้งที่ 1

ตัวอย่างบัญชีเช่น 66111111@mut.ac.th

สำนักทะเบียนจะให้บริการใช้งานบัญชี Google ที่มีโดเมนเป็น @mut.ac.th แก่นักศึกษาทุกคนในช่วงระหว่างที่ดำรงสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยของตนเองเป็นหลัก นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่การใช้งานของตนเองโดยรวมทุกบริการแล้วต้อง **ไม่เกิน 20GB (ขนาดพื้นที่นี้เป็นไปตามข้อกำหนดตามใบอนุญาตของ Google)** หากเกินกว่านั้น นักศึกษาจะถูกจำกัดการใช้งานบัญชีได้เป็นบางบริการ หรืออาจจะถูกระงับการใช้งานบัญชีโดยอัตโนมัติจากระบบของ Google โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้าม นักศึกษาใช้บริการของบัญชีไปกระทำการใดๆที่เข้าข่ายการละเมิดกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายอื่นใด หรือไปกระทำการใดๆขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ถ้าพบว่ามี การกระทำดังกล่าว สำนักทะเบียนจะดำเนินการระงับการใช้งาน หรือลบบัญชีถาวรทันทีโดยมีต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

หลีกเลี่ยง การนำบัญชีไปผูกกับธุรกรรมด้านการเงิน หรือธุรกรรมที่ใช้งานส่วนบุคคลเนื่องจากเมื่อพ้น สถานภาพการเป็นนักศึกษาก็จะถูกลบออกถาวร

ถ้าหากว่านักศึกษาใช้งานบัญชีได้เป็นบางบริการ หรือถูกระงับการใช้งานบัญชี หรือถูกลบบัญชี ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆดังที่กล่าวมาข้างต้น นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนในวันทำการเพื่อขอความช่วยเหลือหรือให้ คำแนะนำต่อไป

เมื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาดังกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 1).จบการศึกษา (G) 2).ลาออก (R) 3).หมดอายุการศึกษา (E) 4).ยกเลิกการขึ้นทะเบียนของนักศึกษา (NC) หรือ 5).ขาดหายไปไม่มาลงทะเบียน (M) นักศึกษามีหน้าที่ต้องดำเนินการย้ายข้อมูลออกจากบัญชี Google ที่มีโดเมนเป็น @mut.ac.th ภายใน 30 วันนับ ถัดจากวันที่สถานภาพของนักศึกษาในระบบได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หลังจากครบ 30 วันแล้ว ทางสำนักทะเบียนจะทำการขอคืนบัญชี(ลบถาวร)โดยมีต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ การลบบัญชีถาวรจะส่งผลให้ข้อมูลต่างๆในทุกบริการของบัญชี Google ที่มีโดเมนเป็น @mut.ac.th หายไปทั้งหมด และไม่สามารถนำกลับมาได้ใหม่ในทุกกรณี

สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566